

Năm 2025

THỨ NĂM

Ngày 13/3/2025

BẢN TIN

Điểm báo



CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông tổng hợp và phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG.....	1
1. Hà Nội có thêm 118 điểm đại lý dịch vụ công trực tuyến trải khắp thành thị đến nông thôn	1
2. Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số.....	2
3. Bắc Ninh cập nhật mã định danh điện tử	2
4. Thanh Hóa: Người dân hài lòng khi được lực lượng Công an hướng dẫn thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.....	3
LĨNH VỰC CẢI CÁCH	4
5. Bước đột phá trong cải cách thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại	4
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	4
6. Đắk Nông: Sẽ xác minh tài sản, thu nhập của 30 người có nghĩa vụ kê khai.....	4
PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN	5
7. Cắt giảm 30% gánh nặng hành chính: Mục tiêu đo đếm được	5

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Hà Nội có thêm 118 điểm đại lý dịch vụ công trực tuyến trải khắp thành thị đến nông thôn

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội vừa công bố thêm 118 điểm đại lý dịch vụ công trực tuyến trải đều 30 quận, huyện, thị xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận dịch vụ hành chính công.

Thông tin nêu rõ trong thông báo do Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội Cù Ngọc Trang ký ban hành chiều 12/3 và cho biết, trung tâm cũng đã bổ sung thêm một điểm cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến vào danh mục thủ tục hành chính được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện trên môi trường mạng tại các điểm đại lý dịch vụ công trực tuyến.

"Việc này đồng thời giảm tải áp lực cho hệ thống tiếp nhận hồ sơ về cấp hộ chiếu tại các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu ngày càng gia tăng và tình trạng quá tải tại các điểm tiếp nhận hồ sơ", ông Cù Ngọc Trang nhấn mạnh.

Trước đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội đã triển khai mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt bao gồm 32 địa điểm: 10 bưu cục của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, 12 bưu cục của Tổng công ty Bưu chính Viettel và 10 cửa hàng FPTshop của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.

Quy trình hỗ trợ trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện tại đại lý dịch vụ công trực tuyến gồm: Nộp hồ sơ trực tuyến; số hóa hồ sơ, tài liệu; hướng dẫn đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính và tư vấn, hướng dẫn các nội dung liên quan khác trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính... (Danviet.vn 12/3) [Về đầu trang](https://danviet.vn/dia-chi-118-diem-dai-ly-dich-vu-cong-truc-tuyen-trai-khap-thanh-thi-den-nong-thon-o-ha-noi-20250312183332721.htm)
<https://danviet.vn/dia-chi-118-diem-dai-ly-dich-vu-cong-truc-tuyen-trai-khap-thanh-thi-den-nong-thon-o-ha-noi-20250312183332721.htm>

Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong thúc đẩy hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo sẽ hoạt động dựa trên nguyên tắc dân chủ tập trung, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trong đó, Sở Nội vụ được ủy quyền chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh để xây dựng Tổ giúp việc, ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Về tài chính, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo sẽ được đảm bảo từ ngân sách Nhà nước thông qua các sở, ngành liên quan, cũng như từ các nguồn hợp pháp khác phục vụ cho triển khai các hoạt động. (Tuoitrethudo.com.vn 12/3) [Về đầu trang](https://tuoitrethudo.vn/quang-nam-thanh-lap-ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-chuyen-doi-so-273021.html)
<https://tuoitrethudo.vn/quang-nam-thanh-lap-ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-chuyen-doi-so-273021.html>

Bắc Ninh cập nhật mã định danh điện tử

Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Bắc Ninh vừa có Quyết định về việc cập nhật mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở KH-CN Bắc Ninh sẽ cập nhật, bổ sung danh mục mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh để phục vụ liên thông trao đổi văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong và ngoài tỉnh.

Đồng thời, đóng danh mục mã định danh điện tử của một số cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc, trực thuộc UBND tỉnh.

Theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mã định danh điện tử của các bộ, ngành, địa phương là chuỗi ký tự có độ dài tối đa là 35 ký tự và được chia thành các nhóm ký tự.

Các ký tự gồm: dấu chấm (.), các chữ số từ 0-9 và các chữ cái từ A đến Z (dạng viết hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh). Mỗi nhóm ký tự được sử dụng để xác định các cơ quan, tổ chức tại cấp tương ứng; các nhóm ký tự được phát triển từ trái qua phải và được phân tách với nhau bằng dấu chấm. (Laodong.vn 13/3, Đức Hiếu) [Về đầu trang](https://laodong.vn/xa-hoi/bac-ninh-cap-nhat-ma-dinh-danh-dien-tu-1476191.ldo)
<https://laodong.vn/xa-hoi/bac-ninh-cap-nhat-ma-dinh-danh-dien-tu-1476191.ldo>

Thanh Hóa: Người dân hài lòng khi được lực lượng Công an hướng dẫn thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Không bị gián đoạn, thực hiện nộp hồ sơ dễ dàng, nhanh chóng, thuận lợi - đó là những phản hồi tích cực của đông đảo người dân khi đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp sau khi lực lượng Công an tiếp nhận, thực hiện công tác này...

Những ngày qua, tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa có khá đông người dân đến giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp do cán bộ, chiến sĩ Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh trực tiếp hướng dẫn và thực hiện.

Từ xã Quảng Yên (Quảng Xương), chị Lê Thị Thanh đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Được cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ hướng dẫn làm thủ tục thông qua ứng dụng VneID trên điện thoại, chỉ sau 10 phút, chị Thanh đã hoàn thành thủ tục đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp và phiếu hẹn nhận kết quả tại nhà.

Chị Thanh chia sẻ: “Tôi rất hài lòng với quy trình làm việc tại đây. Các cán bộ hướng dẫn tận tình, thủ tục nhanh gọn, không mất nhiều thời gian chờ đợi. Việc áp dụng VneID giúp tôi tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức”.

Nhiều người dân khi đến làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp đều được cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh hướng dẫn tận tình, chu đáo. Đại úy Vũ Đắc Thắng, cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh cho biết: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp là nhiệm vụ hoàn toàn mới nên chúng tôi đã tích cực học tập, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm với cán bộ Sở Tư pháp; từ đó tiếp nhận, chuyển giao và nâng cao kỹ năng sử dụng, vận hành các thiết bị bảo đảm đúng quy trình, quy định. Với tinh thần trách nhiệm, kể từ ngày 01/3/2025, sau khi chính thức tiếp nhận nhiệm vụ cấp Lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp, Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp, thực hiện toàn bộ các khâu từ tiếp nhận yêu cầu của công dân đến tiến hành xác minh, giúp loại bỏ các khâu trung gian; quy trình xác minh, cấp lý lịch tư pháp diễn ra nhanh chóng, giúp giảm áp lực, tạo thuận lợi tối đa cho công dân. (Baothanhhoa.vn 13/3) [Về đầu trang](https://baothanhhoa.vn/13/3)

<https://baothanhhoa.vn/nguoi-dan-hai-long-khi-duoc-luc-luong-cong-an-huong-dan-thu-tuc-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-242328.htm>

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại

Bên cạnh những chính sách đột phá nhằm đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại, ngành Hải quan đã tập trung tăng cường rà soát và đánh giá thủ tục hành chính nhằm loại bỏ những thủ tục không còn phù hợp hoặc đơn giản hóa, tăng tính khả thi trong việc thực hiện.

Nhờ vào các biện pháp cải cách trong ngành Hải quan, công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã giúp doanh nghiệp loại bỏ những quy định không cần thiết, giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đơn cử như trong 6 tháng đầu năm 2024, với gần 9,5 triệu hồ sơ thủ tục hành chính ngành Hải quan tiếp nhận, đã giải quyết hơn 8,2 triệu hồ sơ đúng hạn, gần 1,7 triệu hồ sơ được giải quyết trước hạn. Ông Trần Mạnh Hùng – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III cho rằng, những cải cách này đã giúp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí logistics và hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và cán bộ hải quan. Doanh nghiệp hiện có thể truyền tờ khai 24/7 trên hệ thống phần mềm đã được trang bị và cung cấp bởi cơ quan hải quan.

Cũng theo ông Hùng, các hệ thống công nghệ thông tin cho phép doanh nghiệp theo dõi quá trình và tiến độ thông quan hàng hóa. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể theo dõi quá trình thông quan các lô hàng của mình trực tuyến. Nhờ vào việc áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, những doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật được tạo thuận lợi tối đa trong thủ tục hải quan. Đồng thời, việc đánh giá và phát hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại cũng được cải thiện, giúp nền kinh tế trở nên minh bạch và công bằng hơn. (Thoibaotaichinhvietnam.vn 12/3, Hồng Vân) [Về đầu trang](https://thoibaotaichinhvietnam.vn/buoc-dot-pha-trong-cai-cach-thu-tuc-hai-quan-tao-thuan-loi-thuong-mai-172248.html)
<https://thoibaotaichinhvietnam.vn/buoc-dot-pha-trong-cai-cach-thu-tuc-hai-quan-tao-thuan-loi-thuong-mai-172248.html>

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Đắk Nông: Sẽ xác minh tài sản, thu nhập của 30 người có nghĩa vụ kê khai

Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã tổ chức bốc thăm để lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2025 đối với các trường hợp thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thuộc đối tượng kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra tỉnh theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông chủ trì cuộc họp. Chứng kiến việc bốc thăm có đại diện của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị có người được bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập; lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ 3 - Thanh tra tỉnh.

Tại buổi bốc thăm, ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh, việc lựa chọn người để xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, công khai và được tiến hành theo quy định của Luật PCTN, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh.

Việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của Luật PCTN là hoạt động thường xuyên của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN nói chung và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn nói riêng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về việc kê khai tài sản, thu nhập. Đồng thời, ngăn ngừa, phát hiện, xử lý việc kê khai tài sản, thu nhập sai quy định. (Thanhtra.com.vn 10/3, Vũ Linh) [Về đầu trang](#)

<https://thanhtra.com.vn/tin-trong-nuoc-A7403F0EC/dak-nong-se-xac-minh-tai-san-thu-nhap-cua-30-nguoi-co-nghia-vu-ke-khai-87a8464ce.html>

PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN

Cắt giảm 30% gánh nặng hành chính: Mục tiêu đo đếm được

Mới đây, tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào chiều ngày 24/2/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính và giảm chi phí kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông đặt ra mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp và người dân giảm bớt gánh nặng hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư. Đồng thời, cần giảm ít nhất 30% chi phí kinh doanh, bao gồm chi phí tuân thủ quy định và chi phí không chính thức, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 9/3/2025, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Công điện cũng nhấn mạnh việc thực hiện các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp trên môi trường điện tử, đảm bảo sự thông suốt, liền mạch và hiệu quả.

Trước hết, việc cắt giảm 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm quan liêu, tinh gọn bộ máy và tăng cường năng lực phục vụ doanh nghiệp, người dân. Khi các thủ tục được xử lý nhanh hơn, hoạt động đầu tư, kinh doanh cũng trở nên thuận lợi hơn. Theo Ngân hàng Thế giới, những quốc gia có thời gian xử lý thủ tục ngắn hơn thường có mức tăng trưởng đầu tư cao hơn từ 15-20%. Đồng thời, việc cắt giảm thủ tục cũng hạn chế tiêu cực, tham nhũng vặt do doanh nghiệp và người dân không còn phải "bôi trơn" để được giải quyết hồ sơ nhanh hơn.

Song song với đó, việc giảm 30% chi phí kinh doanh giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng tài chính, gia tăng lợi nhuận và mở rộng quy mô hoạt động. Những chi phí như tuân thủ quy định, thủ tục hành chính và chi phí không chính thức thường làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới chỉ ra rằng, nếu chi phí kinh doanh giảm 10%, năng suất lao động có thể tăng thêm 5-7%, nghĩa là với mức cắt giảm 30%, doanh nghiệp có thể gia tăng đáng kể hiệu quả hoạt động.

Quan trọng hơn, bãi bỏ 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết sẽ giúp loại bỏ những rào cản pháp lý không cần thiết, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn. Những điều kiện kinh doanh không phù hợp lâu nay đã gây khó khăn cho doanh nghiệp và làm phát sinh cơ chế "xin-cho". Khi điều kiện kinh doanh trở nên hợp lý hơn, doanh nghiệp có thể gia tăng tốc độ phát triển, tạo việc làm và đóng góp tích cực vào nền kinh tế. Một nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy, những nền kinh tế có chính sách cắt giảm điều kiện kinh doanh hợp lý thường có tốc độ tăng trưởng các doanh nghiệp mới cao hơn 20-30%.

Bên cạnh đó, chính sách này cũng thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, khi chính quyền buộc phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Điều này giúp cắt giảm thời gian xử lý, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước, từ đó giảm tiêu cực và nâng cao hiệu quả quản lý. Theo McKinsey - một công ty tư vấn quản lý toàn cầu có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, các quốc gia có chính phủ điện tử phát triển giúp doanh nghiệp tiết kiệm từ 15-30% chi phí tuân thủ và rút ngắn 40% thời gian xử lý hồ sơ.

Việc cải cách toàn diện nói trên còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thu hút đầu tư nước ngoài. Khi thủ tục hành chính đơn giản hơn, chi phí kinh doanh hợp lý hơn, môi trường kinh doanh sẽ trở nên hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. (Dantri.com.vn 11/3) [Về đầu trang](#)./

<https://dantri.com.vn/tam-diem/cat-giam-30-ganh-nang-hanh-chinh-muc-tieu-do-dem-duoc-20250311162632810.htm>

Mọi thông tin liên quan, xin liên hệ Phòng Quản lý Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông